

คลอดเกณฑ์ศรจ. ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ. ต้องเป็นผู้บริหาร

นำเสนอเมื่อ : 11 เม.ย. 2560

คลอดเกณฑ์คัดเลือก ศรจ. 77 ตำแหน่ง "ปลัด ศร."
เผยแพร่คุณสมบัติต้องเป็นผู้บริหารการศึกษาสังกัด ศร. สมัครได้ที่สำนักงาน ศรภ.ทั้ง 18 ภาค
พร้อมออกหลักเกณฑ์เกี่ย้อัตรากำลังรองรับการจัดตั้งสำนักงาน ศรจ.ด้วย เปิดรับสมัคร 18-24 เม.ย.
คาดเสร็จต้นเดือน พ.ค.นี้

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศร.) กล่าวว่า
ตนได้ลงนามในประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ศรจ.) 77 ตำแหน่งทั่วประเทศ
โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ เป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศร.) ประเภทผู้บริหารการศึกษา ได้แก่
ผู้อำนวยการ (ผอ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา,
ผอ.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัด, ผอ.กศน.กรุงเทพฯ,
ผอ.สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จังหวัด
และมีผู้ที่รักษาการตำแหน่งรองศึกษาธิการภาคที่มีคุณสมบัติครบ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกจะดู 3 ด้าน คือ
1.วิสัยทัศน์ผลงานที่ผ่านมา 2.ประวัติการรับราชการ และ 3.สอบสัมภาษณ์
โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของ ศร. ทั้งนี้จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-24 เมษายนนี้
โดยสมัครได้ที่สำนักงานศึกษาธิการภาค (ศรภ.) ทั้ง 18 ภาค
หากได้รับคัดเลือกก็จะได้รับการพิจารณาให้ไปประจำที่จังหวัดใด และจะไม่มีการขึ้นบัญชีไว้

"ศรจ.กลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มแรกและมีคุณสมบัติที่จะสมัครเป็น ศรภ.ได้ในระยะต่อไปด้วย
เนื่องจากคุณสมบัติของ ศรภ.และรอง ศรภ.ได้กำหนดคุณสมบัติใหญ่ที่สมัครต้องผ่านการดำรงตำแหน่ง
ศรจ.มาก่อน" ปลัด ศร.กล่าว

นายชัยพฤกษ์กล่าวต่อว่า
นอกจากนี้ยังได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการในการเกี่ย้อัตรากำลังรองรับการจัดตั้งสำนักงาน ศรจ.ด้วย
ซึ่งผู้ที่มีคุณสมบัติในการขอโอนย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่ ศรจ.ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ศร.ทั่วประเทศ โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจะดูความรู้ความสามารถในตำแหน่ง ประวัติ ผลงานที่ผ่านมา
และการขยายจะต้องไม่กระทบต่อหน่วยงานต้นทาง โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18-24 เมษายนเช่นกัน
และกระบวนการสรรหา ศรจ. ตลอดจนการเกี่ย้อัตรากำลังเพื่อปฏิบัติงานใน
ศรจ.ทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในต้นเดือนพฤษภาคมนี้.

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [ไทยโพสต์ วันที่ 11 เมษายน 2560](#)